

**BÀI THAM LUẬN  
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2024**

**Chủ đề:**

**“Lãnh đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết trong thực thi nhiệm vụ” tại Chi bộ 5, trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.**

**Kính thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy.**

**Kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên dự Hội nghị.**

Lời đầu tiên, thay mặt Chi bộ 5, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các đồng chí dự hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

**Kính thưa toàn thể Hội nghị!**

Chi bộ 5 trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ, Chi bộ 5 hiện tại có 05 đảng viên chính thức (Bí thư và 04 đảng viên).

Tại Hội nghị hôm nay, được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin thay mặt Chi bộ 5, xin trình bày tham luận với chủ đề **“Lãnh đạo xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết trong thực thi nhiệm vụ” tại Chi bộ 5, trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.**

***Kính thưa đại biểu! Kính thưa toàn thể hội nghị!***

Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị; nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng; góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Xác định rõ vai trò to lớn của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Chi bộ 5 đã quyết tâm xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết trong thực thi nhiệm vụ và không ngừng phát triển cả số lượng và chất lượng.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, chi bộ đã tập trung lãnh phòng chuyên môn thuộc chi bộ đạt được những thành tích đáng khích lệ. Trong năm 2024, chi bộ đạt thành tích chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có 01 đảng viên được đề nghị Đảng ủy khen thưởng.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy, cơ quan, chi bộ đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng đảng được coi trọng, chi bộ đã triển khai kịp thời các nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết và chỉ thị khác của Đảng, Nhà nước và cấp trên. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Chương trình công tác phù hợp với tình hình nhiệm vụ của chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, đảng viên chi bộ luôn có phẩm chất đạo đức tốt, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

### ***Kính thưa toàn thể các đồng chí!***

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ chúng tôi luôn quan tâm đặc biệt và chú trọng đúng mức cho công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đoàn kết trong thực thi nhiệm vụ; trong đó, đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

*Một là*, mỗi đảng viên luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

*Hai là*, luôn xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy, luôn làm tốt vai trò của người đảng viên trong công tác xây dựng Đảng để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

*Ba là*, ra sức phấn đấu xây dựng mỗi đoàn kết nội bộ tốt, mỗi đảng viên trong chi bộ là một thực thể không thể tách rời, trong góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

*Bốn là*, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình đảng viên trong chi bộ luôn xác định được vai trò, nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy, cơ quan giao phó. Vì mục tiêu đó, mỗi đảng viên luôn không ngừng học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hiện nay.

*Năm là*, trong lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ luôn đề ra giải pháp là gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, khắc phục mọi khó khăn, thử thách.

Tóm lại để phấn đấu xây lãnh đạo xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết trong thực thi nhiệm vụ, mỗi đảng viên trong tập thể Đảng bộ chúng ta luôn ra sức phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng ủy, cơ quan giao, xem đó như là một động lực phấn đấu của bản thân mình.

### **Kính thưa toàn thể Hội nghị!**

Trên đây, tôi vừa trình bày tham luận “**Lãnh đạo xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết trong thực thi nhiệm vụ**” tại Chi bộ 5, trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Xin cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe.

Cuối cùng, kính chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.